



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565

เรื่อง

1. กษ.ชูเนกไทผ้าไหมลายผ้าขาม้า
2. ภาพข่าว: เร่งพัฒนา
3. 'อลงกรณ์'ติดตามงานคกก.นโยบายด้านเกษตรความก้าวหน้าศูนย์AIC สร้าง...
4. ปลัดเกษตรฯร่วมงาน 60ปีกรมพัฒนาที่ดิน
5. 'เฉลิมชัย'ฟื้นฟูแม่น้ำปรางฯปล่อยสัตว์น้ำ2ล้านตัวช่วยชาวประมง
6. เดินหน้าหาช่องทางตลาดกระจายสินค้า
7. รายงาน: ฟาร์มทะเลตัวอย่าง จ.เพชรบุรี สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้ราษฎรอย่าง...
8. คอลัมน์: อ่านระหว่างบรรทัด: ไร่อ้อยรักสิ่งแวดล้อม
9. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: เตรียมรับฝน ก.ย.-ต.ค.
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. ระยองจับมือวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่างยกระดับSMEs
12. ภาพข่าว: รวมสินค้าสหกรณ์

สื่อ

- ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
เดลินิวส์
สยามรัฐ
แนวหน้า
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ไทยโพสต์

ช่วงปีที่ผ่านมา เราเริ่มมักคุ้นกับคำว่า “ซอฟต์เพาเวอร์” กันมากขึ้น นับตั้งแต่ข้าวเหนียวมะม่วงกลายเป็นซอฟต์เพาเวอร์ชิ้นแรก ที่ได้ไปเจิดจลายนบนเวทีคอนเสิร์ตระดับโลก จากนั้นมาจึงกลายเป็นกระแสซอฟต์เพาเวอร์ต่างๆ ออกมามากมาย

ในส่วนองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหมจึงได้ผลักดันเนกไทผ้าไหมลายผ้าขาม้าหรือกับส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ต่อยอดสิ่งทออัตลักษณ์พื้นถิ่นให้เป็นสินค้าพรีเมียมและ

ผ้าขาม้าหรือผ้าลายคาหมากฎอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไหมไทยในราคาสามารถจับต้องได้ เป็นอีกหนึ่งซอฟต์เพาเวอร์ของไทย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร”

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกถึงการต่อยอดผ้าไหมไทยเป็นเนกไทผ้าขาม้าที่ถูกยก



กษ.ชูเนกไทผ้าไหมลายผ้าขาม้า ซอฟต์เพาเวอร์อัตลักษณ์พื้นถิ่น



ทันสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภค ครอบคลุมทั้งในไทยและต่างประเทศ เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

“ผ้าไหมไทยเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณีอันโดดเด่นของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยนำศิลปะมาประยุกต์ใช้กับวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ ขณะเดียวกันก็มีความสวยงามและมีเสน่ห์แบบไทย แสดงถึงความประณีตและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของคนไทย ตั้งแต่อดีตที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน กรมหม่อนไหมและผู้บริหารกระทรวง จึงผลักดันให้เนกไท

ผ้าขาม้าหรือผ้าลายคาหมากฎอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไหมไทยในราคาสามารถจับต้องได้ เป็นอีกหนึ่งซอฟต์เพาเวอร์ของไทย...ผ้าขาม้าเป็นผ้าทออัตลักษณ์พื้นถิ่น ที่มีการทอใช้มาแต่โบราณ ทั้งยังเป็นผ้าสารพัดประโยชน์ของทุกครัวเรือน ขุนชนหลายร้อยแห่งทั่วประเทศต่างยึดถือการทอผ้าขาม้าเป็นอาชีพเสริมหลัง



การทำเกษตรกรรม และเมื่อเร็วๆ นี้ ผ้าขาม้าได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พ.ศ.2558 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในสาขาช่างฝีมือดั้งเดิมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน พื้นฟู และปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ พร้อมรองรับการเข้าเป็นภาคีสัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก

รมว.เกษตรฯ อธิบายต่ออีกว่า กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา และอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่กับประเทศไทย รวมถึงการส่งเสริมให้ผ้าไหมไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกรมหม่อนไหมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานและบริหารจัดการด้านหม่อนไหมอย่างครบวงจร

โดยนโยบายสำคัญที่ได้มอบหมายให้กรมหม่อนไหมดำเนินการ คือ การคิดค้นและอนุรักษ์อัตลักษณ์ผ้าไหมไทยให้กลายเป็นซอฟต์เพาเวอร์ที่สำคัญของประเทศ โดยเน้นการสร้างสรรค์สินค้าและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ ings ความเป็นอัตลักษณ์จากความหลากหลาย ทั้งสีลันและลวดลายการทอ การใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่า



ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ซึ่งกรมหม่อนไหม ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหม่อนไหมและผู้ประกอบการผ้าไหม ตั้งแต่การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน จนถึงการออกแบบให้มีความหลากหลายและทันสมัย พัฒนาผ้าไหมลวดลายผ้าขาม้าเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้หนึ่งในผลงานล่าสุดที่มาจาก การส่งเสริมของกรมหม่อนไหม คือ เนกไทผ้าไหมลายผ้าขาม้าไทยแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการนำผ้าไหมไทยมาออกแบบลวดลาย ให้เป็นลายผ้าขาม้าที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย จากนั้นได้นำมาตัดเย็บให้เป็นเนกไทผ้าไหมลายผ้าขาม้าที่สวยงาม นำไปใช้เป็นอย่างยิ่ง เนกไทผ้าไหมลายผ้าขาม้า จึงเป็นอีกช่องทางเพื่อเอื้อของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างรายได้เพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกร.

กรวัฒน์ วีนิล

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/new norm is now

วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12214

Col.Inch: 19.30 Ad Value: 30,880

ภาพข่าว: เร่งพัฒนา

หน้า: 3(บนขวา)

PRValue (x3): 92,640

คลิป: สีสี่



เร่งพัฒนา: นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาคลองร้อยสาย จ.สุราษฎร์ธานี และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ วัตถุประสงค์แห่งต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วานนี้ (25 ก.ย.)

'อลงกรณ์'ติดตามงานคกก.นโยบายด้านเกษตรความก้าวหน้าศูนย์AIC สร้างประโยชน์เกษตรกร

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 4/2565 และประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 4/2565 โดยที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ พร้อมรับทราบผลการจัดพิธีมอบรางวัล AIC Award 2022 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา

จากนั้นที่ประชุมได้รับฟังผลการบริหารการขับเคลื่อน AIC จ.ตรัง

นอกจากนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence: CoE) จ.อุทัยธานี ได้รายงานผลการดำเนินการของศูนย์ CoE กระบี่อู่มน้ำสะแกกรัง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอบรมบ่มเพาะ รวบรวม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตร และนวัตกรรมทางการเกษตร พร้อมเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ประกอบกับ จ.อุทัยธานี เป็นจังหวัดที่มีกระบี่อู่มากและมีคุณภาพรวมทั้งมีตลาดที่เป็นแหล่งรับซื้อขายกัน จึงเห็นว่าควรให้มีการพัฒนาโครงการ “งานฟาร์มอนุรักษ์กระบี่อู่เชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ การอนุรักษ์ ค่อยอดเชิงธุรกิจ และพัฒนาคุณภาพกระบี่อู่ จ.อุทัยธานี

ปลัดเกษตรฯร่วมงาน 60ปีกรมพัฒนาที่ดิน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “AgrichallengeNextNormal เหลียวหลังแลหน้า รองรับ NextNormal มุ่งขับเคลื่อนภาคเกษตรอย่างยั่งยืน” และมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นภาคบรรยาย ผลงานวิชาการดีเด่นภาคนิทรรศการ และรางวัลปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก ภายในงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565 “60 ปี กรมพัฒนาที่ดิน การเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต โดยมี

น.ส.เบญจพร ชاکรานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด เข้าร่วม ดร.ทองเปลวกล่าวว่า การบรรยายพิเศษครั้งนี้มุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ และพัฒนาการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับกรมพัฒนาที่ดิน มีความเชื่อมโยงแผนนโยบายสำคัญ มีโครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงเป็นส่วนสำคัญที่ภาคเกษตรไทยมุ่งสู่ความสำเร็จ สร้างการขับเคลื่อนภาค

การเกษตรอย่างยั่งยืน “การขับเคลื่อนภาคเกษตร ยังคงต้องมุ่งเน้นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญด้านการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรในเวทีโลก รวมทั้งเป้าหมายนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร โดยพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ทั้งสถานการณ์โลกที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร โอกาสและภัยคุกคามของภาคเกษตรด้านต่างๆ” ดร.ทองเปลว กล่าว

'เฉลิมชัย'ฟื้นฟูแม่น้ำปราจีนฯ ปล่อยสัตว์น้ำ2ล้านตัวช่วยชาวประมง

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการพัฒนาฟื้นฟู และแก้ปัญหาแม่น้ำปราจีนบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ด้านประมง) ปี 2565 เพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างการมีส่วนร่วมให้ชาวประมงและชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง นายเสถียร เจริญเหรียญ ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ที่ลานสาธารณประโยชน์ 24 ไร่ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ดร.เฉลิมชัยกล่าวว่า แม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำสายสำคัญของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ทางกรมประมง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดเป็นแหล่งน้ำเป้าหมายในการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้น้ำอย่างยั่งยืนกับการอนุรักษ์อย่างเหมาะสม การจัดการกรมปล่อย

พันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้ จะช่วยเร่งฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำ ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และคืนความอุดมสมบูรณ์กลับมาในระยะยาว ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตให้มีเพียงพอต่อความต้องการบริโภค สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่ชาวประมง ทำให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

“สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมประมงได้ใช้มาตรการ 3 ป.คือ ป้อง ปราบ ปราบ เพื่อดูแลจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี ให้คงอยู่ในความสมดุลและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยร่วมบูรณาการกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำปราจีนบุรี ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้กลับคืนสภาพความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน และสำหรับโครงการนี้ กรมประมงตั้งใจส่งสัญญาณว่าจะต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างจริงจัง ซึ่งนอกจากการรักษาสมดุลทางธรรมชาติแล้ว ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องชาวประมงอีกทางหนึ่งด้วย



เร่งฟื้นฟู : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมโครงการฟื้นฟูและแก้ปัญหาแม่น้ำปราจีนบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมงและชุมชน โดยได้ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 ล้านตัว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15124

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 55.67

Ad Value: 69,587.50

PRValue (x3): 208,762.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เฉลิมชัย' ฟื้นฟูแม่น้ำปราณบุรีปล่อยสัตว์น้ำ 2 ล้านตัวช่วยชาวประมง

อย่างไรก็ดี กรมประมงได้เข้ามาดูแลพี่น้องชาวประมงกลุ่มต่างๆ ทั้งเรื่องประมงชายฝั่ง หรือสิทธิต่างๆ ที่ได้รับการดูแลจากภาครัฐ ขอให้รู้ว่ามีความตั้งใจเต็มที่ และจะดูแลพี่น้องชาวประมงอย่างดีที่สุด หากเกิดปัญหาขอให้มีการพูดคุยและร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

ด้านนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรี 2 ล้านตัว ประกอบด้วย กุ้งทะเล 1,200,000 ตัว ปลากระพงขาว 90,000 ตัว ปลากินพืชน้ำจืด 700,000 ตัว และปูม้า 10,000 ตัว โดยพันธุ์สัตว์น้ำส่วนหนึ่งได้มอบให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.ปราณบุรี อ.หัวหิน และกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำปราณบุรี รวม 17 ชุมชน สำหรับนำไปปล่อยในแม่น้ำปราณบุรีในจุดอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการให้ความรู้ด้านการประมงและการเกษตร คลินิกชาวประมง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ

เดินหน้าหาช่องทางตลาดกระจายสินค้า



นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเปิดงานยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ว่า การเปิดเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งจากผลการดำเนินงานระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2564) มีสหกรณ์เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มกลาง 28 แห่ง วางจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 90 รายการ มูลค่าการซื้อขายกว่า 82 ล้านบาทและผลการดำเนินงานในระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2565) มีสหกรณ์เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มกลาง 60 แห่ง วางจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 140 รายการ

อย่างไรก็ตาม “เกษตรคอมเมิร์ซ บนโลกออนไลน์” ภายใต้อิม “เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด” ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญตามนโยบายรัฐบาล “ตลาดนำการผลิต” ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการร่วมกับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรไทยไปสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก โดยคณะกรรมการร่วมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน 4 ด้านหลัก เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ได้แก่ 1. ด้านข้อมูล 2. ด้านแพลตฟอร์มกลาง 3. ด้านการกำหนดคุณภาพมาตรฐาน และตรวจสอบย้อนกลับ และ 4. ด้านการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ที่มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และได้ร่วมกันผลักดันงานในแต่ละด้าน

น.ส.ลัทธินาถ มโนชุมพู่ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด กล่าวได้ว่า “ได้นำข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวมาจำหน่ายและหาช่องทางการตลาด

เพิ่ม โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์สายน้ำแร่ ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิค้ำหองคายพันธุ์พระราชทานโดยได้ส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกในบริเวณพื้นที่สายน้ำแร่แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง บนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ โดยสหกรณ์ฯจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยปีละ 30-40 ตัน สนราคาตันละ 20,000 บาท นอกจากนี้ยังมีข้าวเหนียวสันป่าตอง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิ 105 และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวมาจำหน่ายและเจรจาหาช่องทางธุรกิจในครั้งนี้ด้วย

“วันนี้เราอยากชูข้าวหอมมะลิอินทรีย์สายน้ำแร่ และกำลังจะเป็นข้าวจีโออีกด้วย อันที่จริงข้าวตัวนี้เราวางขายทั่วไปอยู่แล้วในห้างโมเดิร์นเทรด เช่น ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต แต่การค้าขายทางออนไลน์เราเพิ่งเริ่ม ราคาอาจสูงกว่าข้าวทั่วไป เพราะเป็นข้าวอินทรีย์และปลูกในพื้นที่สายน้ำแร่ในงานเกษตรคอมเมิร์ซ เราได้มีการเจรจาทำเอ็มโอยูไว้กับ 3 บริษัท ซึ่ง

เป็นผู้ส่งออก จากนั้นก็จะกลับไปดำเนินการเรื่องเอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ต่อไปก็จะได้ตั้งหน้าตั้งตาผลิตอย่างเดียว ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ที่เปิดโอกาสให้ทางสหกรณ์ฯทำงานร่วมกันครั้งนี้”.



ฟาร์มทะเลตัวอย่าง จ.เพชรบุรี
สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้ราษฎร
อย่างต่อเนื่อง >8

ฟาร์มทะเลตัวอย่าง จ.เพชรบุรี สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้ราษฎรอย่างต่อเนื่อง



รายงาน

“สาหร่ายพวงองุ่นในจังหวัดเพชรบุรี จะผลิตได้ประมาณ 2 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นรายได้ที่ดีของชุมชน สร้างอาชีพที่มั่นคงในปัจจุบัน” นายนิรุทธ์ ศรีนวล ประธานกลุ่มประมงพัฒนาสาหร่ายทะเลเพชรบุรี กล่าวถึงความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นของราษฎรภายหลังจากการขยายผลจากฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัด

เพชรบุรี

สาหร่ายพวงองุ่น (Sea Grapes) เป็นสาหร่ายทะเลชนิดหนึ่ง มีการนิยมนบริโภคสาหร่ายพวงองุ่นมากขึ้น เนื่องจากมีคุณประโยชน์มากมาย จัดเป็นอาหารสุขภาพมีคุณค่าทางอาหารสูง มีแร่ธาตุหลายชนิด อาทิ แมกนีเซียม แคลเซียม โพแทสเซียม สังกะสี ไอโอดีน เบต้าแคโรทีน และกรดอะมิโน ที่ไม่พบในพืชบก มีแคลอรีต่ำ กากใยสูง กลี้อต่ำ ไขมันต่ำ

“วิถีชีวิตของคนที่นี่คือทำประมง ผู้ชายต้องออกเรือเพื่อไปหาสัตว์น้ำในท้องทะเล ส่วนแม่บ้านก็มีรายได้จากสาหร่ายพวงองุ่น เพราะว่าสามารถ

เพาะเลี้ยงในบ่อบริเวณบ้านได้ และรวมตัวเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสาหร่ายพวงองุ่น โดยส่วนหนึ่งรับจ้างทำงานในฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ทำหน้าที่เก็บและตัดแต่งสาหร่ายให้แก่ฟาร์ม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น” นายนิรุทธ์ ศรีนวล กล่าว ด้าน นางคมคาย มานิช หนึ่งในเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น เผยว่า เมื่อก่อนเลี้ยงปุทะเล ปูม้า หอยแครง ปลา กะพง กุ้ง และ ทำนาเกลือ มีพื้นที่ 85 ไร่ แต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะกลไกการตลาดมีความซับซ้อนทำให้ไม่คุ้มทุน



“ได้รับคำแนะนำจากผู้อำนวยการ ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ให้เลี้ยงสาหร่าย เมื่อ 8 - 9 ปีที่แล้ว ได้ทำตามขั้นตอน ที่ทางฟาร์มทะเลตัวอย่างฯเข้ามาแนะนำ และมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตที่ออกมาผ่านการรับรองตาม มาตรฐานของกรมประมงทุกประการ วันนี้ประสบความสำเร็จจนสามารถจัด ตั้งเป็นฟาร์มผลิตเชิงพาณิชย์ ในชื่อ แฟมิลีฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น มีรายได้ ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 บาท ต่อ เดือน สามารถส่งลูกเรียนจบปริญญาโท

2 คน และปริญญาตรี 1 คน ไม่มีหนี้ไม่มีสินใดๆ ในปัจจุบัน” นางคมคาย มานิช กล่าว

สำหรับฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ เป็นผลสืบเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงไม่สามารถออกหาปลาได้เนื่องจากน้ำมันมีราคาแพง จึงพระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ให้ทำฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานขึ้น พร้อมพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ซึ่งนางวาสนา เทพหัสติน ณ อยุธยา ได้น้อมเกล้าฯ ถวายจำนวน 82 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จัดทำฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ทั้งผู้จับสัตว์น้ำ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเอง

“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน

ประทับแรม ณ วัดไกลกังวล พระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรบริเวณชายฝั่งทะเล ทรงพบว่ามีชาวประมงชายฝั่งมาซื้อลูกปลาและได้ปลาจำนวนมาก พระองค์จึงพระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาแนวทางในการผลิตแพลงก์ตอน เพื่อให้ราษฎรที่นำลูกปลาไปเพาะเลี้ยงมีอาหารให้ลูกปลาและรอเจริญเติบโตส่งขายเป็นรายได้ต่อไป ซึ่งทางฟาร์มฯ ได้สนองพระราชดำริและประสบความสำเร็จ จนขยายผลการผลิตแพลงก์ตอนสู่ราษฎรได้” นายจรัสธาดา กรรณสูต องคมนตรี กล่าวในระหว่างลงพื้นที่ติดตามผลสัมฤทธิ์ของฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ พร้อมกับร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพบปะกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา



“

จึงพระราชทาน
พระราชดำริ เมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2551
ให้ทำฟาร์มทะเลตัวอย่าง
แบบผสมผสานขึ้น
พร้อมพระราชทาน
ที่ดินส่วนพระองค์

”

3 อ่านระหว่างบรรทัด



ไร้อ้อยรักสิ่งแวดล้อม

ไร้อ้อยรักสิ่งแวดล้อม



จำนวน 8,159 ล้านบาท

มุ่งช่วยเหลือเฉพาะชาวไร้อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงาน

พุดง่าย ๆ คือ เป็นการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลพิเศษแก่ชาวไร้อ้อยที่ไม่ใช้วิธีเผาอ้อยก่อนตัด เพราะการเผาอ้อย จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฝุ่น PM2.5 หายใจเข้าไปก็อันตราย ตากเสื้อผ้าก็ดำ จะมุกจะมอมไปหมด

โดย ช.ก.ส. จะโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีธนาคารของชาวไร้อ้อยทุกราย ที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานโดยตรง หลังปิดหีบของฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 เพียงครั้งเดียว

ฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 มีปริมาณอ้อยสดทั้งสิ้น 67.99 ล้านตัน

2. ผู้บริหาร 4 องค์กรชาวไร้อ้อยประกอบด้วย สหพันธ์ชาวไร้อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร้อ้อยภาคอีสาน สหสมาคมชาวไร้อ้อยแห่งประเทศไทย และสหพันธ์ชาวไร้อ้อยแห่งประเทศไทย ได้ขอบคุนรัฐบาล

เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับรองตามโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร้อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM2.5 ที่อัตรา 120 บาทต่อตัน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเสนอ

ทำไม เรื่องนี้จึงเป็นการดำเนินการที่น่าสนใจสนับสนุนและชื่นชม?

1. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร้อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 8,319 ล้านบาท

เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร้อ้อยตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร้อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 ในอัตรา 120 บาทต่อตัน โดยใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ช.ก.ส.)



โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทย
Biorefinery 4.0E

120 บาทต่อตัน

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด

เพื่อลดฝุ่น PM2.5 ปีการผลิต 2564/65

โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศไทย	57	แห่ง
วันหีบอ้อย	152	วัน
อ้อยรวมทั้งประเทศ	92.07	ล้านตัน
อ้อยสดทั้งประเทศ	66.95	ล้านตัน
สัดส่วนอ้อยสด	72.72	%
เงินช่วยเหลืออ้อยสดที่เสนอ	120	บาทต่อตัน
สอน. เสนอ กอน. พิจารณา	25 พ.ค. 65	
โรงงานส่งซื้อชาวไร่ให้ สบข.	16 ส.ค. 65	
กรม. มีมติรับรอง	20 ก.ย. 65	
บอร์ด รทส. ประชุม	ภายใน ก.ย. 65	
รทส. โอนเงินเข้าบัญชีชาวไร่	คาดการณ์ภายใน ต.ค. 65	

คาดว่าพี่น้องชาวไร่อ้อย จะได้รับเงินช่วยเหลืออ้อยสด 120 บาทต่อตัน หลังจาก กรม.เห็นชอบประมาณ 3 ถึง 4 สัปดาห์

facebook โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทย Rev.00

โดยมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด ส่งโรงงานเพื่อผลิตน้ำตาลทราย ผลิตเอทานอล และผลิตน้ำตาลทรายแดง ได้ประโยชน์รวมกว่า 200,000 ราย

คาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือภายในเดือนพฤศจิกายน 2565

เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดจะได้รับราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 รวม

กับเงินช่วยเหลือแล้วไม่ต่ำกว่าตันละ 1,100 บาท สำหรับนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพต่อไป

3. ผมเคยแสดงความคิดเห็นสนับสนุนโครงการเช่นนี้ ตั้งแต่ปีที่แล้ว

ขอยืนยันว่า ปัญหาแก้ได้ด้วยการลงมือทำ ไม่ใช่แค่บ่น

ปัญหาอ้อยไฟไหม้ หรือพูดก้นตรงๆ คือ

การเผาไร้อ้อยก่อนตัดส่งโรงงานน้ำตาล

ปัญหานี้เกิดขึ้นมานาน ผ่านมาหลายยุค
รัฐบาล แต่ก็ไม่มีใครทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน

หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5
รวมทั้งฝุ่นขนาดใหญ่กว่าที่คละคลุ้ง สร้างมลภาวะ
ทำให้ปัญหาหมอกควันหนักยิ่งขึ้น และจะปล่อย
อย่างนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว

เราได้เคยบ่นกันมาหลายปีแล้วว่า การ
เผาอ้อยเพื่อให้สะดวกแก่การตัดอ้อยส่งโรงงาน
น้ำตาลทรายนั้น มันก่อให้เกิดมลภาวะฝุ่น PM2.5
บ้านเรือนในเขตไร้อ้อยทนฝุ่นละออง ตากเสื้อผ้า
ดำปี๋ดปี๋ โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน
ของทุกปี

แต่บ่นแล้ว ก็แล้วกันไป เมื่อจบฤดูกาล
ตัดอ้อย ฤดูกาลใหม่ ก็ค่อยบ่นกันใหม่ เป็น
อย่างนี้มานาน

เมื่อคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน
ได้อนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวไร้อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น
PM2.5 มุ่งจูงใจเกษตรกรชาวไร้อ้อย
ให้ตัดอ้อยสดส่งโรงงานเท่านั้น โดย
จ่ายเงินช่วยในอัตรา 120 บาทต่อตัน
จึงเป็นการลงมือทำ โดยสร้างแรง
จูงใจและให้รางวัลแก่พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์

ผลการดำเนินการบ่งชี้ชัดเจนก่อน
หน้านี้ว่า เมื่อเริ่มใช้กลไกการสร้างแรง
จูงใจเช่นนี้ ปรากฏว่า ปริมาณอ้อยไฟไหม้
ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ต่อเนื่อง

จึงเป็นโครงการที่สมควรดำเนิน
การต่อเนื่อง

4. น่าสนใจว่า ที่มาของตัวเลข
ช่วยเหลือตัดอ้อยสดในอัตรา 120 บาท
ต่อตัน มาจากไหน?

120 บาท มาจากเงินส่วนต่าง
รายได้ค่าแรงต่อวันที่ชาวไร้อ้อยที่ตัดอ้อย
สดได้รับน้อยกว่าชาวไร้อ้อยที่ตัดอ้อย
ไฟไหม้

เพราะแรงงานตัดอ้อยไฟไหม้ จะ
สามารถทำงานได้มากกว่าในระยะเวลา
เท่ากัน ทำให้แรงงานตัดอ้อยไฟไหม้มี
รายได้มากกว่า

อัตราค่าแรงงานที่ผู้รับจ้างตัดอ้อยสดได้รับ
อยู่ที่ 425 บาทต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าอัตราค่าแรงงาน
ที่ผู้รับจ้างตัดอ้อยไฟไหม้ได้รับที่ 675 บาท
ต่อวัน ส่งผลให้ผู้รับจ้างตัดอ้อยสดจะได้รับค่าแรง
ต่อวัน ต่ำกว่าการรับจ้างตัดอ้อยไฟไหม้อยู่วันละ
250 บาท

ผู้รับจ้างตัดอ้อยสดจะต้องได้รับการ
ช่วยเหลือด้านต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 250 บาท
ต่อวัน เพื่อให้ผู้รับจ้างตัดอ้อยสดได้รับค่าแรง
เทียบเท่ากับผู้รับจ้างตัดอ้อยไฟไหม้

และเนื่องจากผู้รับจ้างตัดอ้อยสดสามารถ
ตัดอ้อยได้วันละ 2.125 ตัน การช่วยเหลือ
ด้านต้นทุนเพื่อเป็นค่าจ้างตัดอ้อยสดจึงต้อง
อยู่ที่ตันละ 120 บาท (เทียบเท่าค่าแรงต่อวัน
เพิ่มขึ้น 255 บาท) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับจ้าง
ตัดอ้อยสดได้รับค่าแรงเทียบเท่ากับผู้รับจ้าง
ตัดอ้อยไฟไหม้

เพราะเงินที่จ่ายไป ก็จ่ายเข้ากระเป๋าชาว
ไร้อ้อย

และผลได้เพิ่มเติมคือ การแก้ปัญหาหมอกพิษ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/วิเคราะห์

วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15124

Col.Inch: 141.65 Ad Value: 226,640

คอลัมน์: อ่านระหว่างบรรทัด: ไร่อยุธยาถึงแควดล่อม

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 3

PRValue (x3): 679,920

คลิป: สีสี่

ทางอากาศ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด

นี่จึงเป็นตัวอย่างโครงการที่น่าหลัก
เศรษฐศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน ลดผลกระทบ
ต่อสังคมอย่างได้ผลดี ขอชื่นชมผู้เกี่ยวข้อง และ
ขอสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง

สันติสุข มะโรงศรี



เตรียมรับฝน ก.ย.-ต.ค.

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ประเมินสถานการณ์น้ำในช่วงปลายเดือน ก.ย.-ต.ค.65 มีแนวโน้มของปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีแนวโน้มของร่องมรสุมจะพาดผ่านพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) รายงานว่า มีแนวโน้มของพายุ 1-2 ลูก จะเข้ามาทางประเทศไทย ในช่วงต้น ต.ค.65

ประกอบกับขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที ในขณะที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตราประมาณ 1,980 ลบ.ม. ต่อวินาที

เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน ในกรณีมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลบ.ม. ต่อวินาที จะบริหารจัดการน้ำลงมายังท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและระบายออกทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของเขื่อนเจ้าพระยา โดยพิจารณาปริมาณน้ำจากกลุ่มน้ำป่าสักที่จะไหลเข้ามาสมทบ



เบื้องต้นที่ประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการ กอนช. กำหนดให้มีปริมาณน้ำ ณ สถานีอ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 3,000 ลบ.ม. ต่อวินาที โดยปรับลดลงจากเกณฑ์เดิมที่อยู่ในอัตรา 3,500 ลบ.ม. ต่อวินาที เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงกรณีมีฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

นอกจากนี้ จะมีการบริหารจัดการน้ำ โดยใช้ทุ่งรับน้ำของกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 10 ทุ่ง ปัจจุบันทุ่งรับน้ำได้ดำเนินการเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วกว่า 90% การเก็บเกี่ยวจะสิ้นสุดประมาณช่วงปลายเดือน ก.ย.นี้ และจะมีการรับน้ำเข้าทุ่งในปริมาณที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชน

และ กอนช. ยังได้มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาสนับสนุนการปล่อยปลาเพื่อใช้สำหรับเป็นอาหารและสร้างรายได้เสริมให้แก่ประชาชนในช่วงระหว่างการรับน้ำเข้าทุ่ง และจะมีการเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว โดยจะยังคงเหลือปริมาณน้ำไว้จำนวนหนึ่ง ตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. เพื่อใช้สำหรับเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง โดยต้องเป็นพืชที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่.

ส-เล-๓

เกษตรวันนี้.....● ผ่านไปด้วยดีกับ คอนกรีตขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร นำไป
งาน พิธีส่งมอบปะการังเทียม จำนวน 870 จัดวาง เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
ต่าง ให้กับผู้แทนชุมชนประมงหาด จัดวาง เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
แม่รำพึง จังหวัดระยอง และ ทะเล ฟันฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตาม
ชุมชนประมงบ้านหน้าศาล แนวชายฝั่งทะเลให้มีความอุดม
เหนือ จังหวัดนครศรีธรรม สมบูรณ์ จำนวน 2 แหล่ง 2
ราช ภายใต้โครงการอนุรักษ์ จังหวัด ได้แก่ แหล่งที่ 1
แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ พื้นที่หาดแม่รำพึง ตำบล
ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ตะพง อำเภอเมือง จังหวัด
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ระยอง จำนวน 430 แห่ง และ
นารีรัตนราชกัญญา ของกรมประมง.....● ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัด
“บัญชา สุขแก้ว” รองอธิบดีกรมประมง นครศรีธรรมราช จำนวน 440 แห่ง.....●
บอกว่า ปะการังเทียมที่ส่งมอบใช้วัสดุแห่ง นายกะหล่ำปลี



ระยองจับมือวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่างยกระดับSMEs

เปิดตัวนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราดันสู่ตลาดต่างประเทศ

ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดงาน “ยกระดับ SMEs ระยอง สู่อุตสาหกรรม” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง มีนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง นายพิศักดิ์ เนื่องจำนงค์ ปลัดจังหวัดระยอง นายลิขิต สกุลหรั่ง ผช.ผอ.เขตด้านแผนและวิชาการการยางแห่งประเทศไทย นายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง น.ส.ศันสนีย์ เจริญรัมย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง ภาคเอกชน เข้าร่วม

ภายในงานมีการเปิดตัวแบรนด์ “พารารักษา” อย่างเป็นทางการ พร้อมจัดบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์และความเป็นมาของแบรนด์ “ไก่อ่า” (KaiKa) และ “พารารักษา” (Pararaksa) ของวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง โดยการยกระดับ SMEs ระยอง ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้า เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และอยู่ได้อย่างยั่งยืน นายพิศักดิ์ ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างหนักในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นอย่างมาก คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ระยอง จึงได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง ต.บางบุตร อ.บ้านค่ายด้วย พบว่าสินค้าที่ผลิตออกมา ประสบปัญหาในการจัดจำหน่ายซึ่งส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างมาก

คบจ.ระยองได้เล็งเห็นความสำคัญในการเร่งแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจของSMEs จ.ระยอง จึงได้จัดทำโครงการ “ยกระดับ SMEs ระยอง สู่อุตสาหกรรม” ดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คลิป นำเสนอแบรนด์ ไวร็อคคลิป เซลเพจ และสื่อออนไลน์ Tiktok รวมถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ โดยมุ่งหวังให้ SMEs สามารถดำเนินธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ อันจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดระยอง และประเทศไทย

ด้าน น.ส.ศันสนีย์ กล่าวว่า แผนการตลาดและงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากปลัดจังหวัดระยอง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยผลักดันโดยทางกลุ่มวิสาหกิจบ้านเนินสว่าง ตั้งเป้าวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น และตั้งเป้ารายได้ปีนี้อยู่ที่ 40 ล้านบาท หากทำได้บ้านเนินสว่างจะเป็นกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางไม่ต้องไปประท้วงเรื่องราคายางตกต่ำ โดยสามารถแปรรูปและตลาดจำหน่ายเองได้ สามารถที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองได้อย่างยั่งยืน.



รวมสินค้าสหกรณ์ ● สันทาน สีสา ผอ.กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ประธานเปิดงานแสดงและจำหน่าย “สินค้าสหกรณ์ผู้ผลิตพบผู้บริโภคสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์”
เพื่อช่วยเหลือขยายโอกาสทางการค้าสหกรณ์ มีผู้แทนเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก กทม.พื้นที่ 1
และผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ จำกัด จ่วมงาน ณ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ พระปิ่นเกล้า